



Mr.
how

By วรยุทธ์ อัครธรรณธ์
Email:Mrhowpost@hotmail.com

“คุยสบายสไตล์ไมสเตอร์เฮา
ช่วงรกรกรักพลังงานรักเศรษฐกิจ”

ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น.
ทางคลื่นเอฟเอ็ม 90.5 MHz
หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่
WWW.BCCOMMUNICATION.NET
WWW.BCCCHANNEL.NET

ที่สำคัญ “เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จี เอ็กซ์” (Shell Omala S2 GX) น้ำมันเกียร์สูตรใหม่นี้ยังสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์เชลล์ โอมาล่า เอส 2 สูตรเดิมได้ โดยไม่ต้องล้างหรือเปลี่ยนถ่ายเต็มระบบ หากต้องการเปลี่ยนมาใช้งานผลิตภัณฑ์สูตร Shell Omala S2 GX ใหม่

เชลล์ เปิดตัวน้ำมันเกียร์สูตรใหม่ “เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก ด้วยการเปิดตัว “เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์” (Shell Omala S2 GX) น้ำมันเกียร์สูตรใหม่สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้อายุการใช้งานของน้ำมันยาวนานขึ้น เสริมประสิทธิภาพให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดภาระต้นทุนโดยรวมในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

จุดเด่นของ “เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์” นั้นนอกจากจะได้รับการออกแบบเพื่อลดอัตราการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นจากความร้อนและปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างการใช้งานแล้ว ยังลดการสึกหรอบนหน้าพื้นเกียร์ รวมถึงยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดฟองอากาศอันเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เหนือกว่าค่ามาตรฐานที่ต้องการในระดับอุตสาหกรรม และลดการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอก เช่น ทราย ผุ่น และผงซีเมนต์

“ในฐานะที่เชลล์เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก เราเดินทางสร้างสรรคและพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้เองเราจึงลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเป็นมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทุกรูปแบบสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย” “บอสหญิง” วีระา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว

“บอสวีระา” กรรมการบริหาร เชลล์แห่งประเทศไทยระบุถึงท้ายว่าบริษัทฯ เชลล์หวังว่าน้ำมันเกียร์สูตรใหม่ “เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์” นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ●